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ขาวประชาสมัพนัธ ์่  
มหาวทยาลยัศรีนครนทรวโรฒิ ิ ิ  

๑๑๔ สขุมุวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรงุเทพฯ  ๑๐๑๑๐  โทรศพัท ์๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศพัท/์โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑ 

  

 รอสรุปผลครคืนถิ่นู -ครพนัธ์ุใหม่รอบ ู 3 
นายชินภัทร ภมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ู (เลขาธิการ 

กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการชีแ้จงต่อคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผ้แทนราษฎร เร่ืองการู
ดาํเนินโครงการครคืนถิ่น และโครงการครพันธ์ุใหม่ ว่า ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในส่วนของู ู
ครคืนถิ่นนัน้ ได้มีข้าู ราชการครแสดงความประสงค์ขอย้ายประมาณ ู 20,900 คน แต่เม่ือ
ตรวจสอบคุณสมบัตพิบว่ามีผ้ผ่านหลักเกณฑ์ ู 20,200 คน และจากการดาํเนินการกล่ันกรอง
จาก 7 คณะ ซึง่แบง่ตามภมิูภาคในรอบท่ี 1 และ 2 นัน้ พบวา่สามารถท่ีจะย้ายครูได้ประมาณ 5,000 

คน คิดเป็นร้อยละ 25 โดยในชว่งวนัหยดุสงกรานต์ 13-16 เม.ย.นี ้จะมีการพิจารณาระหวา่งภาค และ

หมนุข้ามเขตจงัหวดัอีกครัง้ในรอบท่ี 3 ซึง่คาดวา่น่าจะได้จํานวนเพ่ิมขึน้เป็น 10,000 คน ทัง้นีส้าเหตท่ีุ

ไมส่ามารถย้ายครูได้ทัง้หมดนัน้ เพราะติดหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีเราต้องพิจารณาด้วย อาทิ เร่ืองครู

ขาด ครูเกิน หรือครูมีวฒิุไมต่รงกบัท่ีต้องการ 

“ในปีนีถื้อวา่จํานวนครูท่ีจะสามารถย้ายได้มีอตัราท่ีสงูมาก ซึง่คิดเป็นประมาณคร่ึงหนึ่งของคํา

ร้องท่ีไม่เคยเกิดขึน้มาก่อน เพราะท่ีผ่านมาการขอย้ายในช่วงปกติจะทําได้เพียงร้อยละ 19 เท่านัน้ แต่

ครัง้นีส้ามารถย้ายได้มากขึน้ เน่ืองจากมีการเกล่ียและหมนุข้ามเขตจงัหวดั ตลอดจนข้ามภาค แตห่าก

ต้องการให้จํานวนครูท่ีจะสามารถย้ายได้มีอตัรามากขึน้กว่านี ้ก็คงต้องมีตวัช่วยเข้ามาเพ่ิม เช่น ถ้ามี

ครูอตัราจ้างเพ่ิมก็จะทําให้โรงเรียนท่ีมีครูขาดได้มีโอกาสย้ายด้วย” นายชินภทัร กลา่ว 

เลขาธิการ กพฐ. กลา่วต่อว่า อย่างไรก็ตาม กมธ.การศกึษาบางท่านคนได้ทกัท้วงว่า หาก ศธ.

จะพฒันาคณุภาพการศกึษา แต่ไปมุ่งให้มีครูอตัราจ้างจํานวนมาก จะทําให้ไม่ได้คณุภาพหรือไม่ ซึ่ง

ข่าวจากหนังสือพมิพ์บ้านเมืองออนไลน์ ฉบบัประจาํวันที่  ๑๖  เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า    

ศนูยส์ารสนเทศและการประชาสมพันธ ์ไดจั้ดระบบขา่วสอสงพมิพ ์สนใจดทูีไ่ด ้ั ื่ ิ่ http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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เร่ืองนีก็้คงต้องรอฟังนโยบายจาก รมว.ศกึษาธิการตอ่ไปวา่เห็นด้วยกบัจํานวนครูท่ีสามารถย้ายได้ใน

ปีนีห้รือไม่ ส่วนจะมีโครงการนีต้่อไปหรือไม่นัน้ต้องขึน้อยู่กับนโยบาย แต่ตัง้แต่ประกาศก็ได้แจ้งแต่

แรกแล้วว่าจะมีครัง้เดียว สําหรับโครงการครูพนัธุ์ใหม่นัน้ จะยงัคงเดินหน้าต่อไป ซึ่งขณะนีไ้ด้รับการ

ตอบรับจากนกัศกึษาท่ีมาสมคัรเข้าร่วมโครงการเป็นจํานวนมาก แต่โครงการนีติ้ดปัญหาอยู่ท่ีว่าการ

ผลิตกับการรับเข้าทํางานยงัไม่สอดรับกัน เพราะไม่มีแผนแม่บทในการผลิตครู ซึ่งในการผลิตครูนัน้

ควรจะมีแผนว่าความต้องการในแต่ละปีควรจะผลิตครูเป็นเท่าใด และมีวิชาเอกใดท่ีขาดแคลน 

จากนัน้ก็นําแผนนีม้าประสานกบัหน่วยปฏิบติัท่ีจะรับบรรจคุรู เพราะในช่วงแรกท่ีมีการเกิดโครงการนี ้

ขึน้มายงัไมไ่ด้มีการพดูคยุในเร่ืองนี ้จงึทําให้การผลติกบัการสํารองอตัรายงัไมส่อดคล้องกนั 

อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 ยงัมีปัญหาอยู่ว่าปริมาณการรับครู ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) ได้สํารองอัตราไว้มีประมาณ 1,500 อัตรา แต่กลบัมีคนท่ีจบจาก

โครงการครูพนัธุ์ใหมป่ระมาณ 2,300 คน จงึเป็นเร่ืองท่ี สพฐ.ต้องมาหารือกบัสํานกังานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษา (สกอ.) เพราะ สพฐ.ไม่สามารถท่ีจะกนัอตัราทัง้หมดมาไว้สําหรับผู้ ท่ีจบจากโครงการ

ครูพนัธุ์ใหมไ่ด้ทัง้หมด 

“สพฐ.มีอตัราท่ีได้รับจากการเกษียณอายรุาชการประมาณ 4,000 คน ซึ่งในส่วนนีก็้ต้องกนั

อัตราไว้สําหรับครูท่ีจบจากโครงการอ่ืนๆ ด้วย เช่น โครงการผลิตครูท่ีมีความสามารถพิเศษทาง

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) และการกันอตัราไว้เพ่ือการสอบบรรจแุต่งตัง้ทัว่ไปด้วย แต่

ทัง้นีใ้นปี 2558 จะมีครูเกษียณอายรุาชการประมาณ 18,000 คน ดงันัน้เม่ือนําจํานวนนีร้วมกบัมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีจะคืนอตัราครูเกษียณฯ ร้อยละ 100 ก็จะทําให้การบริหารจดัการในการท่ีจะกนัอตัรา

ไว้เทา่กบัจํานวนการผลติครูพนัธุ์ใหมไ่ด้” เลขาธิการ กพฐ.กลา่ว 

 

 

 


